

กค.กอก.
เลขรับ ๕๕๘๗
วันที่ 24 มิ.ย. 2566
เวลา ๑๓.๕๓

สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา
วิทยาการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
เลขรับ 14811
วันที่ 24 มิ.ย. 2566
เวลา 13.53



ที่ ตผ ๐๐๔๗/ ๑๘๘๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๐.๓/ ๒๖๔๗๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๐.๓/๓๔๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่ง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๑ ได้ตรวจสอบ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสร็จแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(กค.)

<input checked="" type="checkbox"/> กอก.	<input type="checkbox"/> กคช.
<input type="checkbox"/> กกม.	<input type="checkbox"/> กยผ.
<input type="checkbox"/> กกส.	<input type="checkbox"/> กปว.
<input type="checkbox"/> กสร.	<input type="checkbox"/> กสค.
<input type="checkbox"/> กจร.	<input type="checkbox"/> กสป.
<input type="checkbox"/>	

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐาปนีย์ ตั้งพัฒนาประดิษฐ์)

เขียน กลุ่มงาน

<input type="checkbox"/> การเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> บัญชี
<input type="checkbox"/> งบประมาณ	<input type="checkbox"/> สุรการ
<input type="checkbox"/> ขراب	<input type="checkbox"/> ลือปฏิบัติ
<input checked="" type="checkbox"/> พิจารณา	

เรียนคุณสุทธิกัน
ไปกคกเงินผ
๒๕ มิ.ย. ๖๖

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๑

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๑๕๗

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : audit21@oae.go.th

๒๘ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๑:๓๖:๒๒ (Trusted TSA) Personal and Central PKI-LN

Signature Code : n8Lj+-Ax2yN-ypvZZ-Wzkns



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเรื่องที่กำลังไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ จำนวน 6,201.49 ล้านบาท รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 6,064.56 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,000.95 ล้านบาท ครุภัณฑ์ จำนวน 1,461.42 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ จำนวน 553.75 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า รายละเอียดสินทรัพย์ของกลุ่มคลังมียอดคงเหลือไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมของกลุ่มบริหารสินทรัพย์ เนื่องจากมีการบันทึกคนละระบบ และจากการสุ่มตรวจสอบการบันทึกบัญชีครุภัณฑ์และสอบยันรายการครุภัณฑ์ในรายละเอียดสินทรัพย์ พบว่า หน่วยงานบันทึกบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเป็นชุดไว้เป็นครุภัณฑ์ 1 รายการ โดยมีครุภัณฑ์หลายประเภทรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งครุภัณฑ์แต่ละประเภทมีอายุการใช้งานต่างกัน และในปีงบประมาณ 2565 เมื่อหน่วยงานมีการตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว บางรายการมีการบันทึกบัญชีแต่บางรายการไม่ได้นำมาบันทึกไว้ในบัญชีครุภัณฑ์ จึงมีผลทำให้ครุภัณฑ์บางรายการมีราคาทุนสูงไปบางรายการมีราคาทุนต่ำไป และค่าเสื่อมราคาบางรายการสูงไปบางรายการต่ำไป อีกทั้ง หน่วยงานไม่ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตรวจสอบ จากข้อตรวจพบข้างต้น อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ ที่แสดงในรายงานการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ในเรื่องความมีอยู่จริง และมูลค่า

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคาดว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร

อย่างไรก็ตาม ดังที่อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้างต้น รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ดังนั้นหากข้อมูลในรายงานประจำปีอ้างอิงมาจากข้อมูลในรายงานการเงิน ข้อมูลในรายงานประจำปีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ รวมถึงผลการดำเนินงานจะแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ



ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวธัญญาปริญี ตั้งพัฒนาประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 21

(นางสาวกานต์สิริ จนสารสุรพงศ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,101,438,229.66	1,581,964,396.93
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	24,838,478.20	977,132,656.52
เงินลงทุนระยะสั้น	7	4,293,836.03	4,297,244.90
วัสดุคงเหลือ		5,150,440.22	4,648,057.93
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	68,306,992.02	24,892,834.87
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,204,027,976.13	2,592,935,191.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	9	6,201,487,543.54	6,096,071,636.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	10	209,127,532.35	234,209,480.23
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,410,615,075.89	6,330,281,116.45
รวมสินทรัพย์		7,614,643,052.02	8,923,216,307.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางนงนภัส หมวดเดช)

ผู้อำนวยการกองกลาง


(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	11 203,065,173.35	270,243,030.74
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	12 280,403,839.61	1,318,090,026.62
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะสั้น	2,211,238.00	2,989,222.00
เงินรับฝากระยะสั้น	13 13,706,659.79	15,099,745.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน	499,386,910.75	1,606,422,024.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	2,953,851.15	7,460,593.62
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,953,851.15	7,460,593.62
รวมหนี้สิน	502,340,761.90	1,613,882,618.49
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน	257,021,680.53	257,021,680.53
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,855,280,609.59	7,052,312,008.58
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	7,112,302,290.12	7,309,333,689.11
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	7,614,643,052.02	8,923,216,307.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางนงนภัส หมวดเดช)
ผู้อำนวยการกองกลาง


(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริไถ)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	16	10,223,162,277.81	6,234,970,845.41
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล		2,598,363,598.73	6,893,527,182.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		345,600.00	17,718.50
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	17	1,231,486,918.80	2,706,359,034.85
รายได้อื่น	18	15,944,492.16	627,399.35
รวมรายได้		14,069,302,887.50	15,835,502,180.38
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19	381,474,197.33	391,879,748.46
ค่าบำเหน็จบำนาญ	20	353,113,952.81	346,920,590.05
ค่าตอบแทน	21	5,960,110.00	3,354,348.50
ค่าใช้สอย	22	1,024,054,862.97	1,078,398,254.65
ค่าวัสดุ	23	21,993,179.17	11,631,150.87
ค่าสาธารณูปโภค	24	391,750,671.08	391,322,852.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25	682,045,746.08	599,783,351.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		9,556,372,721.32	9,010,603,962.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	26	1,851,886,772.32	2,657,808,466.40
ค่าใช้จ่ายอื่น	27	2,136,565.66	7,363,754.37
รวมค่าใช้จ่าย		14,270,788,778.74	14,499,066,480.08
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(201,485,891.24)	1,336,435,700.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

(นางนงนภัศ หมดเดช)

ผู้อำนวยการกองกลาง

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริไถ)


ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

				(หน่วย : บาท)	
หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	257,021,680.53	5,715,866,142.96	5,972,887,823.49		
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564					
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		1,336,435,700.30	1,336,435,700.30		
โอนปิดรายได้แผ่นดินสูงกว่ารายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		10,165.32	10,165.32		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	257,021,680.53	7,052,312,008.58	7,309,333,689.11		
				(หน่วย : บาท)	
หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม	257,021,680.53	7,052,312,008.58	7,309,333,689.11		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	15	4,391,431.21	4,391,431.21		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง	257,021,680.53	7,056,703,439.79	7,313,725,120.32		
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2565					
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		(201,485,891.24)	(201,485,891.24)		
โอนปิดรายได้แผ่นดินสูงกว่ารายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		63,061.04	63,061.04		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	257,021,680.53	6,855,280,609.59	7,112,302,290.12		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางนงนภัส หนองเดช)
ผู้อำนวยการกองกลาง


(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริโส)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) อย่างต่อเนื่อง กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ และแผนอื่นๆ ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกันขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.อว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้กำลังคนมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเปิดโอกาสในการเข้าถึงหลากหลาย

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม ต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับระบบนิเวศให้อี้อัตการพัฒนา อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนบูรณาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ

สำนักงานมีสถานที่ตั้งหลักอยู่เลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และเลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และมี

- สถานีไฟฟ้าย่อย สำนักบริหารกลางเทคโนโลยี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

- ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค จำนวน 4 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

- สำนักงานที่ศึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ปว.วต.) สำนักงานที่ศึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บช.) และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (ปว.ปก.)

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางเพียงแห่งเดียว ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รายการบัญชีของหน่วยงานภายในทุกแห่งนำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 7,634,922,400.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8,124,245,800.00 บาท) มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,634,834,700.00 บาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แผนงานบูรณาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน่วยงานเงินทุนหมุนเวียนภายใต้ความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง คือ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และมีกรจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าว จึงไม่ได้นำมาแสดงรวมอยู่ในรายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ รายงานการเงินของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยังไม่ได้ตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 2,019,409,822.96 บาท และจำนวน 1,053,537,663.08 บาท ตามลำดับ และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน (197,584,201.83) บาท และจำนวน 16,314,576.20 บาท ตามลำดับ

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงินจัดทำขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี โดยใช้ปีงบประมาณเป็นเกณฑ์ คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

รายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐรวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้สังกัดกรม แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และมีการจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะรายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่หน่วยงานมีอำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กองทุนพัฒนาฯ) และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (เงินทุนหมุนเวียนฯ) จัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมียอดสินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	กองทุนพัฒนาฯ		เงินทุนหมุนเวียนฯ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์	2,019.41	2,219.13	1,053.54	1,116.68
หนี้สิน	0.84	2.98	0.01	0.01
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	2,018.57	2,216.15	1,053.53	1,116.67
รายได้	0.28	0.04	16.73	11.52
ค่าใช้จ่าย	197.87	121.97	0.41	291.67

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ตราพดและธนาคัด หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝากสถาบันการเงิน เป็นเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทางถาม

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

4.2 ลูกหนี้

ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระ จากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยมีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นจากการพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจำนวน ลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติการชำระหนี้ หลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละรายร่วมกับการวิเคราะห์อายุ ลูกหนี้ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวด แยกตามกลุ่มของอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ/ของยอดลูกหนี้คงค้างทั้งหมด

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกประมาณแสดง ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.3 เงินลงทุน

เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
หน่วยงานจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนด
จ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืน
เกินกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

4.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป
มีมูลค่าไม่สูง และไม่มีความเสี่ยงคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงาน หน่วยงานแสดงรายการอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงด้วยราคาทุน

อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ หน่วยงานแสดงรายการอุปกรณ์ตามราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม

ครุภัณฑ์ ที่ได้รับมาก่อนปี 2540 ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
ครุภัณฑ์ที่ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 รับรู้บันทึกเป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่
30,000 บาท ขึ้นไป ส่วนครุภัณฑ์ที่ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546-2562 รับรู้บันทึกเป็นสินทรัพย์เฉพาะ
รายการ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ส่วนครุภัณฑ์ที่ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 รับรู้บันทึกเป็น
สินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ และสถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของ
สินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน รายการอาคารและอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่า
ตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดขึ้น

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

ค่าเสื่อมราคابันทักเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังนี้

อาคารสำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	15 - 40 ปี
สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	15 - 25 ปี
สิ่งปลูกสร้างใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก	5 - 15 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3 - 12 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5 - 30 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5 - 10 ปี
ยกเว้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	15 - 20 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 - 10 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	2 - 10 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน	2 - 10 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2 - 10 ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5 - 15 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 - 5 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	2 - 5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 - 5 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา	2 - 5 ปี
ครุภัณฑ์อื่น	2 - 15 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานมีสิทธิควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่า 1 ปี หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทักเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2 - 20 ปี
--------------------	-----------

4.7 สัญญาเช่าดำเนินงาน

หน่วยงานรับรู้จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากนี้จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้ประโยชน์ได้ดีกว่า

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.8 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือ

4.9 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานเพื่อนำไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำขอเบิกเงินจากคลัง

(2) กรณีที่เบิกหักผลึกส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน โดยหน่วยงานไม่ได้รับตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากคลัง

4.10 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล ดังนี้

(1) เมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้ออกเงินกู้ ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือ

(2) รับรู้รายได้พร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายในกรณีที่แหล่งเงินกู้ออกเงินตรงให้แก่เจ้าหนี้ หรือ

(3) รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากคลังในกรณีที่หน่วยงานเบิกจ่ายเงินกู้จากคลัง

4.11 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

4.12 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องนำส่งคลัง หน่วยงานรับรู้เงินรายได้แผ่นดินเมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากเงินรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ดังนั้น ณ วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานจะปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง เพื่อแสดงภาวะผูกพันที่หน่วยงานจะต้องนำเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป

4.13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้น ในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาค

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

เป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการ
นั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

รายการที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอนรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้
เมื่อได้รับเงินและทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
ที่ไม่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน ไม่ว่าจะมีย่อจจำกัดของสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่ รับรู้รายได้เมื่อได้รับสินทรัพย์รับ
โอนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์

ข้อจำกัดของสินทรัพย์ที่โอน ไม่รวมถึงข้อกำหนดให้ต้องคืนสินทรัพย์ที่รับโอนหรือ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการอื่นที่ต้องคืนให้แก่ผู้โอน ถ้าไม่ใช้สินทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ ดังนั้น เมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ภายใต้ข้อจำกัด ผู้รับโอนไม่ได้มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้อง
โอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่บุคคลที่สาม เมื่อผู้รับโอนทำผิดข้อจำกัด ผู้โอน
หรือฝ่ายอื่นอาจมีทางเลือกในการใช้บทลงโทษแก่ผู้รับโอน ดังนั้น เมื่อหน่วยงานได้รับสินทรัพย์ตามข้อจำกัดจึง
รับรู้รายได้ทันที

เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน กำหนดให้หน่วยงานจะต้องใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ หรือต้องคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้โอนในกรณีที่ผิดเงื่อนไขนั้น ดังนั้น หน่วยงานผู้รับโอนสินทรัพย์จึงมีภาระผูกพัน
ในปัจจุบันที่ต้องส่งมอบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่บุคคลที่สามเมื่อเริ่มมี
สิทธิควบคุมสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ทั้งนี้เป็นเพราะผู้รับโอนไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสไหลออกของ
ทรัพยากร เนื่องจากมีข้อกำหนดให้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลที่สาม
หรือไม่เช่นนั้นต้องส่งคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่ผู้โอน ดังนั้น
เมื่อผู้รับโอนเริ่มรับรู้สินทรัพย์ตามเงื่อนไข จึงเกิดหนี้สินขึ้นด้วย

4.14 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกรายการครั้งแรกเป็นสกุลเงินบาท โดยการแปลง
จำนวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ ณ วันสิ้นงวดการรายงาน
แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือบันทึกไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานรายงานโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กำหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินฝากสถาบันการเงิน	96,667,241.58	181,860,690.27
เงินฝากไม่มีรายตัว	32,522,713.06	1,204,167,383.65
เงินฝากคลัง	972,248,275.02	195,936,323.01
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>1,101,438,229.66</u>	<u>1,581,964,396.93</u>

เงินฝากสถาบันการเงิน จำนวน 96,667,241.58 บาท (ปี 2564 จำนวน 181,860,690.27 บาท)
เป็นเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทางถาม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินฝากกระแสรายวัน	13,508,465.92	181,853,766.62
เงินฝากออมทรัพย์	83,158,775.66	6,923.65
รวม	96,667,241.58	181,860,690.27

เงินฝากไม่มีรายตัว จำนวน 32,522,713.06 บาท (ปี 2564 จำนวน 1,204,167,383.65 บาท)
เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั้งจำนวน (จ่ายคืนเมื่อทางถาม)

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

เงินฝากคลัง จำนวน 972,248,275.02 บาท (ปี 2564 จำนวน 195,936,323.01 บาท) เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลั้่งนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลั้่ง ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินประกันสัญญา	4,227,166.42	6,315,081.29
เงินบริจาคที่ได้รับจากเอกชน	3,503,491.74	2,974,822.77
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	17,550.95
เงินทุนวิจัย	964,517,616.86	186,628,868.00
รวม	972,248,275.02	195,936,323.01

เงินบูรณะทรัพย์สิน เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน ที่สำนักบริหารกลางเทคโนโลยี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	11,203,963.96	2,611,901.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	412,815.00	156,860.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	2,806,648.00	3,906,648.00
ค้างรับบุคคลภายนอก	63,066.36	5.32
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	10,351,984.88	970,457,242.20
รวมลูกหนี้ระยะสั้น	24,838,478.20	977,132,656.52

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น (ต่อ)

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
ลูกหนี้เงินยืม ในงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนด	เกินกำหนดชำระไม่	เกินกำหนดชำระเกินกว่า	รวม
	ชำระ	เกิน 15 วัน	15 วัน	
2565	7,755,918.00	2,308,748.96	1,139,297.00	11,203,963.96
2564	2,611,901.00	-	-	2,611,901.00
ลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนด	เกินกำหนดชำระไม่	เกินกำหนดชำระเกินกว่า	รวม
	ชำระ	เกิน 15 วัน	15 วัน	
2565	343,095.00	-	69,720.00	412,815.00
2564	124,150.00	32,710.00	-	156,860.00

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินฝากประจำ 6 เดือน	4,293,836.03	4,297,244.90
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	4,293,836.03	4,297,244.90

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	66,004,389.57	21,927,416.67
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ	2,173,171.59	2,965,418.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	129,430.86	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68,306,992.02	24,892,834.87

ในปีงบประมาณ 2565 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ เป็นเงินทศรองราชการของหน่วยงานในต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ปว.วต.) และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บช.) ที่กระทรวงการคลัง อนุญาตให้มีไว้เพื่อทศรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามที่ได้รับจัดสรร เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 แล้วจะเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณขอคืนเงินทศรองราชการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เงินทศรองดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งบันทึกคู่กับเงินทศรองราชการรับจากคลังระยะสั้น โดยแสดงเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียนด้วยจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทศรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,064,556,273.28	5,563,351,147.07
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(1,000,951,030.94)	(667,788,541.12)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ	5,063,605,242.34	4,895,562,605.95
ครุภัณฑ์	1,461,419,719.13	1,217,322,550.13
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(553,748,707.11)	(302,376,911.06)
ครุภัณฑ์-สุทธิ	907,671,012.02	914,945,639.07
งานระหว่างก่อสร้าง	230,211,289.18	285,563,391.20
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,201,487,543.54	6,096,071,636.22

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	491,446,175.77	422,255,043.77
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(282,318,643.42)	(188,045,563.54)
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	209,127,532.35	234,209,480.23

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้การค้า

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า	203,000,673.35	145,656,096.78
รับสินค้า/ใบสำคัญ	64,500.00	124,586,933.96
รวมเจ้าหนี้การค้า	203,065,173.35	270,243,030.74

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เจ้าหนี้อื่น	85,378.50	39,180,693.17
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,376,486.36	2,012,675.53
ใบสำคัญค้างจ่าย	3,993,053.33	1,131,208,303.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	11,226,871.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	273,948,921.42	134,461,483.11
รวมเจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	280,403,839.61	1,318,090,026.62

หมายเหตุ 13 เงินรับฝากระยะสั้น

	2565	2564
เงินรับฝากอื่น	7,319,074.97	6,334,271.21
เงินประกันผลงาน	2,160,418.40	2,450,392.80
เงินประกันอื่น	4,227,166.42	6,315,081.50
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	<u>13,706,659.79</u>	<u>15,099,745.51</u>

หมายเหตุ 14 ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

	2565	2564
ไม่เกิน 1 ปี	7,542,999.62	5,605,535.24
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	<u>9,781,620.00</u>	<u>11,722,500.00</u>
รวม	<u>17,324,619.62</u>	<u>17,328,035.24</u>

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่ารถยนต์ ดังนี้

1. สัญญาเช่าเลขที่ สอ.1/2562 สัญญาเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 58 เดือน 15 วัน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,116.00 บาท รวมทั้งสิ้นตามสัญญาจำนวน 1,176,786.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 261,508.00 บาท

2. สัญญาเช่าเลขที่ สอ.9/2562 สัญญาเช่ารถยนต์นั่งจำนวน 3 คัน และรถตู้โดยสารจำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถ เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนกันยายน 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 56 เดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 213,684.00 บาท รวมทั้งสิ้นตามสัญญา จำนวน 11,966,304.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2,774,019.00 บาท

3. สัญญาเช่าเลขที่ กอ.51/2564 สัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 4 คันและรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 57 เดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 99,140.00 บาท รวมทั้งสิ้นตามสัญญา จำนวน 5,650,980.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1,288,820.00 บาท และ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 2,379,360.00 บาท

4. สัญญาเช่าเลขที่ 96/2564 สัญญาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 42,800.00 บาท ส่งมอบรถวันที่ 6 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้นตามสัญญา จำนวน 2,346,866.75 บาท คงเหลือภาระผูกพัน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 556,400.00 บาท และ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 1,284,000.00 บาท

หมายเหตุ 14 ภาระผูกพัน (ต่อ)

5. สัญญาเช่าเลขที่ 99/2564 สัญญาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 84,530.00 บาท ส่งมอบรถวันที่ 13 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้นตามสัญญา จำนวน 4,615,337.88 บาท คงเหลือภาระผูกพัน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1,098,890.00 บาท และ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 2,535,900.00 บาท

6. สัญญาเช่าเลขที่ 25/2565 สัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 99,510.00 บาท ส่งมอบรถวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้นตามสัญญา จำนวน 5,771,580.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1,293,630.00 บาท และเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 3,582,360.00 บาท

โดยเป็นภาระผูกพันตามสัญญาเช่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 จำนวน 17,324,619.62 บาท และ 17,328,035.24 บาท ตามลำดับ

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	365,385,909.35	664,735,531.67
อุปกรณ์ และอื่น ๆ	565,095,660.00	279,326,791.90
รวม	<u>930,481,569.35</u>	<u>944,062,323.57</u>

หน่วยงานมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญา ดังนี้

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 39/2562 จ้างทำงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 448,500,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน จำนวน 71,760,000.00 บาท

2. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 48/2564 จ้างทำงานก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในเทคโนโลยี ณ เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 75,846,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน จำนวน 18,961,500.00 บาท

3. สัญญาจ้างทำงาน เลขที่ กอ.114/2564 จ้างทำงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniCon) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจำนวนเงิน 20,500,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน จำนวน 12,300,000.00 บาท

4. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 115/2564 จ้างทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 259,660,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน จำนวน 244,989,210.00 บาท

5. สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ 116/2564 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดือนละ 432,766.67 บาท จำนวน 23 เดือน เดือนที่ 24 (เดือนสุดท้าย) จำนวนเดือนละ 432,766.59 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,386,400.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน จำนวน 6,491,499.97 บาท

หมายเหตุ 14 ภาระผูกพัน (ต่อ)

6. สัญญาจ้างจัดทำระบบ เลขที่ 47/2565 ค่าจัดทำระบบบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จำนวน 221,490,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน จำนวน 188,266,500.00 บาท

7. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 71/2565 ค่าซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารอุดมศึกษา 2 จำนวน 11,800,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพันทั้งจำนวน

8. สัญญาจ้างทำระบบ เลขที่ 73/2565 ค่าพัฒนาระบบ Digital Transformation Platform และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 80,000,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน จำนวน 72,000,000.00 บาท

9. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 76/2565 ค่าซื้อระบบและอุปกรณ์ของโครงการครุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 4 จำนวน 284,550,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพัน จำนวน 241,867,500.00 บาท

10. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 94/2565 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี) จำนวน 14,338,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพันทั้งจำนวน

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ไม่เกิน 1 ปี	255,057,144.54	194,411,586.84
รวม	<u>255,057,144.54</u>	<u>194,411,586.84</u>

หมายเหตุ 15 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน

ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด จำนวน 4,391,431.21 บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับค่าใช้จ่าย หน่วยงานต่างประเทศของงวดบัญชีปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จำนวน 1,886,432.49 บาท

2. สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จำนวน 675,329.31 บาท

3. อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จำนวน 753,373.17 บาท

หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	2565	2564
รายได้จากงบบุคลากร	320,732,834.17	327,517,884.90
รายได้จากงบดำเนินงาน	116,590,197.10	112,949,819.77
รายได้จากงบลงทุน	226,247,488.33	134,429,890.59
รายได้จากงบอุดหนุน	3,273,107,879.86	3,352,445,992.14
รายได้จากงบกลาง	4,057,204,274.86	391,366,702.91
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	1,011,218,391.13	997,151,830.54
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(24,633,324.17)	(53,395,476.18)
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ	8,980,467,741.28	5,262,466,644.67
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)		
รายได้จากงบบุคลากร	170.81	132.84
รายได้จากงบดำเนินงาน	21,073,318.09	10,239,044.25
รายได้จากงบลงทุน	386,577,960.57	427,214,328.04
รายได้จากงบอุดหนุน	446,058,130.34	104,542,542.36
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	388,984,956.72	430,508,153.25
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ	1,242,694,536.53	972,504,200.74
รวมรายได้จากงบประมาณ	10,223,162,277.81	6,234,970,845.41

หมายเหตุ 17 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน		
จากหน่วยงานภาครัฐ	1,229,829,949.84	2,705,866,310.07
รายได้จากการบริจาค	1,656,968.96	492,724.78
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	1,231,486,918.80	2,706,359,034.85

หมายเหตุ 18 รายได้อื่น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้อื่น	15,958,754.77	621,990.00
รายการหักกลับ		
TR - เงินอุดหนุนราชการ	2,235,041.80	5,018,435.15
TE - เงินอุดหนุนราชการ	(2,249,304.41)	(5,013,025.80)
รวมรายได้อื่น	15,944,492.16	627,399.35

หมายเหตุ 19 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินเดือน	285,141,292.03	292,558,589.22
ค่าล่วงเวลา	4,720,150.57	4,667,406.51
เงินประจำตำแหน่ง	687,851.61	683,853.76
ค่าจ้าง	23,322,284.41	30,099,643.85
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,673,066.45	11,075,017.04
เงินรางวัลประจำปี	351,644.87	192,050.56
ค่ารักษาพยาบาล	33,084,686.35	30,211,844.53
เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,196,665.25	1,034,097.25
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,736,198.10	4,763,008.83
เงินสมทบ กบข.	7,104,297.24	7,144,513.26
เงินสมทบ กสจ.	533,379.51	574,520.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,541,393.09	864,454.05
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	45,045.00	52,401.43
ค่าเช่าบ้าน	3,883,540.66	5,663,147.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,452,702.19	2,295,200.63
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	381,474,197.33	391,879,748.46

หมายเหตุ 20 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
บำนาญ	196,766,546.68	194,568,368.22
เงินช่วยค่าครองชีพ	35,492,221.66	38,395,046.19
บำเหน็จ	12,135,383.52	11,086,859.35
บำเหน็จตกทอด	11,580,732.00	14,854,755.87
บำเหน็จดำรงชีพ	8,282,303.05	6,889,648.05
ค่ารักษาพยาบาล	85,213,877.50	76,575,030.87
เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,005.00	887,490.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	3,460,883.40	3,663,391.50
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	353,113,952.81	346,920,590.05

หมายเหตุ 21 ค่าตอบแทน

	2565	2564
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	5,957,710.00	3,354,348.50
ค่าตอบแทนอื่น	2,400.00	-
รวมค่าตอบแทน	<u>5,960,110.00</u>	<u>3,354,348.50</u>

หมายเหตุ 22 ค่าใช้สอย

	2565	2564
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	17,797,652.53	13,826,070.95
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	14,901,268.14	8,301,299.83
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	464,893,664.82	504,106,081.36
ค่าจ้างเหมาบริการ	191,135,591.46	151,441,585.19
ค่าธรรมเนียม	178,278.66	314,558.83
ค่าจ้างที่ปรึกษา	17,085,770.00	38,446,950.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,391,292.19	16,734,258.14
ค่าเช่า	11,856,754.66	7,782,830.27
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	508,268.27	2,934,167.83
ค่าประชาสัมพันธ์	7,601,547.32	8,887,026.60
ค่าใช้สอยอื่น	283,704,774.92	325,623,425.65
รวมค่าใช้สอย	<u>1,024,054,862.97</u>	<u>1,078,398,254.65</u>

หมายเหตุ 23 ค่าวัสดุ

	2565	2564
ค่าวัสดุ	12,053,015.47	7,497,314.96
ค่าแก๊สและน้ำมัน	1,009,095.74	742,566.82
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,931,067.96	3,391,269.09
รวมค่าวัสดุ	<u>21,993,179.17</u>	<u>11,631,150.87</u>

หมายเหตุ 24 ค่าสาธารณูปโภค

	2565	2564
ค่าไฟฟ้า	19,715,480.23	16,831,154.64
ค่าประปา	622,464.01	493,987.97
ค่าโทรศัพท์	2,741,877.30	2,879,564.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	366,330,964.17	369,279,393.57
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	2,339,885.37	1,838,752.49
รวมค่าสาธารณูปโภค	<u>391,750,671.08</u>	<u>391,322,852.80</u>

หมายเหตุ 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	2565	2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	333,800,918.15	326,493,576.49
ครุภัณฑ์	253,971,748.05	180,247,252.45
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	94,273,079.88	93,042,522.59
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>682,045,746.08</u>	<u>599,783,351.53</u>

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

	2565	2564
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน -		
ภาคเอกชน	238,265,974.80	214,576,350.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
- องค์กรไม่หวังผลกำไร	1,059,244,015.90	1,344,065,350.00
- รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	12,400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	364,277,220.49	1,088,466,766.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	177,699,561.13	10,700,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	<u>1,851,886,772.32</u>	<u>2,657,808,466.40</u>

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายอื่น

	2565	2564
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	943,152.25	12.00
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน		
เงินตราต่างประเทศ	154,172.26	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,039,241.15	7,363,742.37
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>2,136,565.66</u>	<u>7,363,754.37</u>

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)					
งบบุคลากร	211,243,200.00	-	-	202,712,629.21	8,530,570.79
งบดำเนินงาน	479,800.00	-	-	349,299.29	130,500.71
งบเงินอุดหนุน	452,644,900.00	-	-	452,644,900.00	-
รวม	664,367,900.00	-	-	655,706,828.50	8,661,071.50
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)					
งบบุคลากร	115,396,975.48	-	-	119,236,297.76	(3,839,322.28)
งบดำเนินงาน	7,359,833.33	-	-	7,305,640.00	54,193.33
รวม	122,756,808.81	-	-	126,541,937.76	(3,785,128.95)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
งบลงทุน	28,282,303.30	8,499,200.00	14,064,818.20	5,629,070.90	89,214.20
งบดำเนินงาน	46,139,327.70	-	3,786,018.35	41,313,227.43	1,040,081.92
งบเงินอุดหนุน	129,022,291.00	150,000.00	718,012.61	118,313,463.10	9,840,815.29
งบรายจ่ายอื่น	1,239,636,978.00	70,153,691.08	228,403,059.89	935,246,733.91	5,833,493.12
รวม	1,443,080,900.00	78,802,891.08	246,971,909.05	1,100,502,495.34	16,803,604.53
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
งบลงทุน	50,527,026.57	38,795,000.00	6,110,165.58	5,621,457.40	403.59
งบดำเนินงาน	71,086,565.00	-	8,720,572.20	60,826,386.21	1,539,606.59
งบเงินอุดหนุน	90,265,000.00	-	-	90,109,153.00	155,847.00
งบรายจ่ายอื่น	43,487,573.43	-	5,209,497.33	37,996,876.51	281,199.59
รวม	255,366,165.00	38,795,000.00	20,040,235.11	194,553,873.12	1,977,056.77
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					
งบดำเนินงาน	30,000.00	-	-	30,000.00	-
รวม	30,000.00	-	-	30,000.00	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้					
งบดำเนินงาน	3,500,200.00	-	225,000.00	1,264,844.69	2,010,355.31
งบเงินอุดหนุน	77,412,714.00	-	-	77,408,320.43	4,393.57
รวม	80,912,914.00	-	225,000.00	78,673,165.12	2,014,748.88
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
งบลงทุน	309,094,022.00	19,900,000.00	246,410,722.00	42,682,500.00	100,800.00
งบเงินอุดหนุน	1,344,822,664.48	476,806,800.00	3,587,380.12	841,789,421.71	22,639,062.65
งบรายจ่ายอื่น	24,200,000.00	-	14,365,701.82	8,319,749.25	1,514,548.93
รวม	1,678,116,686.48	496,706,800.00	264,363,803.94	892,791,670.96	24,254,411.58

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	โอนให้หน่วยงานอื่น
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา					
งบเงินอุดหนุน	270,890,700.00	114,494,038.32	8,079.75	148,184,194.65	8,204,387.28
รวม	270,890,700.00	114,494,038.32	8,079.75	148,184,194.65	8,204,387.28
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ					
งบรายจ่ายอื่น	39,065,644.46	-	-	26,625,729.72	12,439,914.74
รวม	39,065,644.46	-	-	26,625,729.72	12,439,914.74
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม					
งบเงินอุดหนุน	71,500,000.00	21,146,500.00	-	50,239,280.00	114,220.00
รวม	71,500,000.00	21,146,500.00	-	50,239,280.00	114,220.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
งบลงทุน	304,442,308.70	121,108,400.00	11,068,056.07	172,261,400.03	4,452.60
งบดำเนินงาน	237,200.00	-	-	211,577.00	25,623.00
งบเงินอุดหนุน	1,390,601,891.30	3,016,956.29	112,650.00	1,345,502,083.62	41,970,201.39
งบรายจ่ายอื่น	5,000,000.00	3,300,000.00	-	1,686,321.02	13,678.98
รวม	1,700,281,400.00	127,425,356.29	11,180,706.07	1,519,661,381.67	42,013,955.97
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้					
งบเงินอุดหนุน	116,742,600.00	33,651,600.00	-	83,061,113.22	29,886.78
รวม	116,742,600.00	33,651,600.00	-	83,061,113.22	29,886.78
แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
งบเงินอุดหนุน	4,000,000.00	-	-	3,391,130.00	608,870.00
รวม	4,000,000.00	-	-	3,391,130.00	608,870.00
แผนงาน : บูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก					
งบเงินอุดหนุน	2,500,000.00	-	-	1,932,949.60	567,050.40
รวม	2,500,000.00	-	-	1,932,949.60	567,050.40
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและเสริมสร้างฐานราก					
งบดำเนินงาน	3,500,000.00	-	1,095,005.90	2,399,619.08	5,375.02
งบรายจ่ายอื่น	42,500,000.00	-	-	42,500,000.00	-
รวม	46,000,000.00	-	1,095,005.90	44,899,619.08	5,375.02
แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
งบดำเนินงาน	442,500.00	-	-	420,884.61	21,615.39
รวม	442,500.00	-	-	420,884.61	21,615.39
แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
งบกลาง (ค่า ก)	2,082,211.52	2,082,211.52	-	-	-
รวม	2,082,211.52	2,082,211.52	-	-	-
รวมทุกแผนงาน	6,498,136,430.27	913,104,397.21	543,884,739.82	4,927,216,253.35	113,931,039.89

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันปี 2564)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือปี(สุทธิ)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
งบดำเนินงาน	3,509,891.11	-	3,321,230.43	188,660.68
งบลงทุน	12,271,911.17	-	12,271,911.17	-
งบเงินอุดหนุน	2,333,331.73	-	2,181,117.19	152,214.54
งบรายจ่ายอื่น	342,064,488.87	2,450,000.00	337,836,266.19	1,778,222.68
รวม	360,179,622.88	2,450,000.00	355,610,524.98	2,119,097.90
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
งบดำเนินงาน	16,293,355.33	-	15,163,910.74	1,129,444.59
งบลงทุน	29,139,523.40	-	29,139,523.40	-
งบเงินอุดหนุน	9,967,313.02	-	9,967,313.02	-
รวม	55,400,191.75	-	54,270,747.16	1,129,444.59
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
งบลงทุน	234,020,000.00	-	234,020,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	371,207,967.10	-	354,579,884.10	16,628,083.00
งบรายจ่ายอื่น	13,345,461.05	-	13,270,353.35	75,107.70
รวม	618,573,428.15	-	601,870,237.45	16,703,190.70
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม				
งบดำเนินงาน	1,106,893.60	-	1,106,893.60	-
งบลงทุน	29,977,770.00	-	27,139,200.00	2,838,570.00
งบเงินอุดหนุน	240,177.55	-	240,177.55	-
รวม	31,324,841.15	-	28,486,271.15	2,838,570.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา				
งบเงินอุดหนุน	240,335,092.50	-	57,623,304.50	182,711,788.00
รวม	240,335,092.50	-	57,623,304.50	182,711,788.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ				
งบรายจ่ายอื่น	69,817.00	-	69,817.00	-
รวม	69,817.00	-	69,817.00	-
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหารังจังหวัดชายแดนภาคใต้				
งบเงินอุดหนุน	31,419,500.00	-	13,772,500.00	17,647,000.00
รวม	31,419,500.00	-	13,772,500.00	17,647,000.00
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล				
งบเงินอุดหนุน	18,936,292.01	-	18,921,778.77	14,513.24
รวม	18,936,292.01	-	18,921,778.77	14,513.24
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค				
งบดำเนินงาน	215,000.00	-	215,000.00	-
งบลงทุน	107,396,000.00	48,729,210.00	58,666,790.00	-
รวม	107,611,000.00	48,729,210.00	58,881,790.00	-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันปี 2564) (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบดำเนินงาน	949,935.00	-	949,935.00	-
รวม	949,935.00	-	949,935.00	-
รวมทุกแผนงาน	1,464,799,720.44	51,179,210.00	1,190,456,906.01	223,163,604.43

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	681,897,198.25	1,328,200,484.07
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ	681,897,198.25	1,328,200,484.07
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	681,834,137.21	1,328,190,318.75
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	63,061.04	10,165.32
<u>รับ</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	63,061.04	10,165.32

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	14,015.65
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,020,236.79	1,510,335.12
รายได้อื่น	680,876,961.46	1,326,676,133.30
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	681,897,198.25	1,328,200,484.07

หมายเหตุ : ยอดผลต่างระหว่างรายการ T/E นำส่งเงินรายได้ให้กรมบัญชีกลาง กับผลรวมของรายได้ประเภทต่างๆ จำนวน 63,061.04 บาท เกิดจากการปรับปรุงรายการ (JV) ดังต่อไปนี้

- การปรับปรุงรายได้ค้างรับ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

รายได้ค้างรับ บัญชีอุดหนุน	จำนวน	2,459.22	บาท
รายได้ค้างรับ FFB640062	จำนวน	201.54	บาท
รายได้ค้างรับ SFB640008	จำนวน	59,620.45	บาท
รายได้ค้างรับ BIG DATA	จำนวน	3.04	บาท
รายได้ค้างรับ ESSO อท.	จำนวน	104.81	บาท
รายได้ค้างรับ KAO อท.	จำนวน	0.88	บาท
รายได้ค้างรับ ESSO ปจ.	จำนวน	303.18	บาท
รายได้ค้างรับ KAO ปจ.	จำนวน	373.24	บาท
- กลับรายการดอกเบี้ยค้างรับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินทุน ESSO	จำนวน	4.44	บาท
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินทุน KAO	จำนวน	0.88	บาท